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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

………………………. 

 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว 

ตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ. ส านกังานใหญ่
ของบริษทั เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
10150 โดยบริษทัไดมี้การบนัทึกทั้งภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม  
 ในการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ จ านวนราย จ านวนหุน้ % ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด 
(535,506,333 หุ้น) 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  2 57,100 0.0107 
เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 31 356,002,536 66.4796 
รวม 33 356,059,636 66.4903 

 ซ่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม คือ  
1. มีผูถื้อหุน้มาประชุมไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และ 

 2. นบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกวา่ 1/3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจ านวน 535,506,333 หุน้ (ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ 178,502,111 หุน้) 
 และในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้-ออกประชุมระหวา่งวาระจ านวน 4 ท่าน จ านวนหุน้รวม 530,468 หุ้น 
(คิดเป็น 0.0991%) 
 โดยมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ 9 ท่าน (กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็น 100%) ดงัน้ี 

1. นายวินยั  วิทวสัการเวช  ประธานกรรมการบริษทั (ประธานท่ีประชุม)  
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการค่าตอบแทนและ

 ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการและพฒันาความยัง่ยืน 
2. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข  กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ  
3. นางปัทมา  เลา้วงษ ์   รองประธานกรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

       กรรมการสรรหา กรรมการค่าตอบแทน 
       กรรมการก ากบัดูแลกิจการและพฒันาความยัง่ยนื  
       และกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 
5. นายทยัดี  วิศวเวช   กรรมการ 
6. นายธรรมิก  เอกะหิตานนท ์  กรรมการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) 
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7. นายธนฑิต  เจริญจนัทร์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
       ประธานกรรมการสรรหา 
       และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

8. นางวีระวรรณ บุญขวญั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
       กรรมการค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
       และพฒันาความยัง่ยนื 

9. รศ.ดร.เจษฏ ์  โทณะวณิก  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
       และกรรมการบริหารความเส่ียง 
และ คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัท่านอ่ืน ไดแ้ก่ 

1. นายจิรศกัย ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) 
2. นายจีระวุฒิ   เลา้วงษ ์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) 
3. นางเบญจวรรณ  ธารินเจริญ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) 
4. นางสาวกญัญา   วิภาณุรัตน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส านกังาน) ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี

       และการเงิน และเลขานุการบริษทั 
5. นางสาวศรัณญา  อคัรมหาพาณิชย ์  ผูส้อบบญัชีของบริษทั จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
6. นายธนภณ   หลิวสกุล  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั CSBC Law Office จ ากดั 
7. นายวีรยทุธ   หงัสพฤกษ ์  ท่ีปรึกษากฎหมาย จากส านกังานกฏหมายสถิตธรรม 

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

 ก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุ้น และแนะน าคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร 
จากนั้ นแนะน าผู ้สอบบัญชี และท่ีปรึกษาของบริษัทให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมทั้ งแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทมี
คณะกรรมการย่อยรวมทั้งหมด 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและพฒันาความยัง่ยนื และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประธานคณะกรรมการชุด
ยอ่ยและกรรมการชุดยอ่ยทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแลว้ โดยประธานกรรมการชุดยอ่ยทุกชุดเป็นกรรมการ
อิสระ จากนั้นไดเ้ปิดคลิปวีดีโอแนะน าฟังก์ชัน่การเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การส่งค าถาม และการลงคะแนน
เสียง พร้อมทั้งเทปบนัทึกเสียงเก่ียวกบัวิธีการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

 1. ในการนบัคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ี
ถืออยู ่(1 หุน้ต่อ 1 เสียง) 

 2. ส าหรับการนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  ในแต่ละ
วาระเท่านั้น และน ามาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมลงทะเบียน ถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ซ่ึงถา้
คะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ย ก็จะขอให้ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมติัในวาระนั้นๆ  (ยกเวน้บางกรณีซ่ึง
ตอ้งใช้มติเห็นชอบท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงจะไดแ้จง้ให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบอีกคร้ังก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ) โดยขอให้
ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงกดปุ่ มลงคะแนน ภายในเวลาท่ีก าหนด หากท่านไม่กดปุ่ ม
ลงคะแนนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือวา่ท่านเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 
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 3. ส าหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพื่อให้การปฏิบติัเป็นไปตาม
ขอ้แนะน าแนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทั
จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใชห้ลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน
เช่นเดียวกบัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 

 จากนั้นประธานฯไดป้ระกาศเพิ่มเติมช่องทางติดต่อโดยตรงกบัเจา้หน้าท่ีของบริษทั หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบั
การใชง้านผา่นระบบระหวา่งการประชุม และไดก้ล่าวแนะน านางสาวชนาธิป วิทยากูล อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยท่ีไดเ้ขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ 

 นอกจากน้ีประธานฯไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการส่งค าถามและการลงคะแนนเสียง โดยบริษทัจะเปิด
ระบบให้ท่านผูถื้อหุ้นสามารถด าเนินการส่งค าถามไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้การประชุม จนกระทัง่ส้ินสุดในวาระนั้นๆ โดยจะมีปุ่ม
ส่งค าถามแสดงให้เห็น เม่ือการน าเสนอขอ้มูลส้ินสุดในแต่ละวาระ คณะกรรมการจะร่วมกนัตอบค าถามของท่านผูถื้อหุ้น
ตามล าดบั หากค าถามใดไม่สามารถตอบไดท้นัในวาระนั้นๆ ทางบริษทัจะขอรวบรวมค าถามทั้งหมดไปตอบภายหลงัจาก
จบการประชุมในวาระท้ายสุด เพื่อช้ีแจงประเด็นขอ้ซักถามจากท่านผูถื้อหุ้น ส าหรับการลงคะแนน ในแต่ละวาระมี
ก าหนดเวลา 1 นาที หากไม่ไดล้งคะแนนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

ประธานฯแจง้ขอเขา้สู่วาระประชุมตามล าดบัวาระท่ีไดร้ะบุในหนงัสือเชิญประชุมฯ ดงัน้ี 
 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

 1. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการ
ประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวนัท่ี 16 กนัยายน – 15 ธันวาคม 2567 นั้น ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อ
เขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้  

 2. ประธานกล่าวประชาสัมพนัธ์ เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

  2.1 ในปี 2567 บริษทัไดม้อบหุ่นยนตดิ์นสอ และหุ่นยนตดิ์นสอมินิ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์
เก่ียวขอ้งใหแ้ก่โรงพยาบาลรัฐทั้งหมด 6 แห่งเพื่อสนบัสนุนบุคลากรของโรงพยาบาลในกระบวนการลงทะเบียนคนไข ้การ
ดูแลผูป่้วยในห้องพกัระหว่างการรักษา และระบบการดูแลผูป่้วยจากศูนยก์ลางแผนก ตามโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
พฒันาชุมชนและสังคม ดา้นสาธารณสุข จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

                2.2. เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2567 บริษทัไดรั้บรางวลัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการในระดบั “ดี
เลิศ” ห้าตราสัญลกัษณ์เป็นปีท่ี 5 ติดต่อกนั ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย อีกทั้งยงั
ไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่นกลุ่มบริษทัท่ีมีคะแนนสูงเป็น 25% แรกของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนทั้งหมด (Top Quartile) เป็นปีท่ี 
2 ติดต่อกนั  ท่ีเขา้ร่วมการประเมินตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี พ.ศ. 
2567 

  2.3. เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2567 บริษทัได้รับการประกาศผลการประเมินหุ้นย ัง่ยืน (SET ESG 
Ratings) ในระดบั AA ประจ าปี 2567 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
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 2.4. เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2568 บริษทัไดรั้บประกาศนียบตัร เคร่ืองหมายรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์
ขององคก์ร (Carbon Footprint for Organization : CFO) ประจ าปี 2568 ซ่ึงจดัโดยองคก์รการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(องคก์ารมหาชน) โดยมี ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูม้อบ 

วาระน้ีไม่มีการลงมติ จากนั้นประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวกญัญา วิภาณุรัตน์ เลขานุการบริษทั (เลขาฯ) 
เป็นผูด้  าเนินการประชุมตั้งแต่วาระท่ี 2 เป็นตน้ไป 
 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2567 

 เลขาฯได้เสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2567 ให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรอง  
 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 เลขาฯจึงขอให้ท่ีประชุมได้
พิจารณาลงมติในวาระน้ี ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงไดล้งมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2567 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2567 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 356,074,336 100.0000 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2567 

 โดยในวาระน้ีแบ่งเป็น 2 เร่ือง ไดแ้ก่  

1. การด าเนินการของบริษทัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่และความคืบหนา้หลงัจากท่ีไดรั้บการ
รับรอง 
 เลขาฯ รายงานว่าบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอรัปชัน่ของภาคเอกชนไทย (CAC) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ตั้งแต่วนัท่ี 22 เม.ย. 2559 และไดรั้บการต่ออายกุารรับรองเป็นคร้ังท่ี 3 เม่ือ
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2567 โดยใบรับรองมีอาย ุ3 ปี (ซ่ึงจะหมดอายวุนัท่ี 31 มีนาคม 2571) 
 ในระหว่างปี 2567 ท่ีผ่านมา บริษทัไดด้ าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ท่ีให้ไวอ้ย่าง
เคร่งครัดในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

• เงินบริจาค 

• การใหข้องขวญั/เล้ียงรับรอง 

• จดัซ้ือจดัจา้ง 

• การส่ือสารนโยบายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

• อ่ืนๆตามท่ีบริษทัไดร้ะบุไวใ้นนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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2. รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2567 
 เลขาฯรายงานสรุปผลการด าเนินงานในระหวา่งปี 2567 เปรียบเทียบกบัขอ้มูล 5 ปี ยอ้นหลงั (ตั้งแต่ปี 2562 - 
2566) ของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) พร้อมค าอธิบายอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและแผนภาพประกอบดงัน้ี  

2.1 อตัราการใชก้ าลงัการผลิต และปริมาณขาย 

 
 ปัจจุบนับริษทัมีก าลงัการผลิต 10 ลา้นใบ/ปี โดยในปี 2567 บริษทัมีอตัราการใชก้ าลงัการผลิต 64% เพิ่มขึ้น
จาก 55% ในปี 2566 และมีปริมาณขายท่ี 6.4 ลา้นใบ/ปี เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 20% จาก 5.4 ลา้นใบ/ปี ในปี 2566 ทั้งน้ี 
เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2567 เร่ิมฟ้ืนตวัดีขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2566 ท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัหลาย
ประการอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ความตอ้งการใชถ้งัแก๊สซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑเ์พิ่มขึ้น 

2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ ์
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ยอดขายถงัแก๊สของบริษทัส่วนใหญ่ประมาณ 90% เป็นถงับรรจุแก๊สหุงตม้ LPG ขนาดตั้งแต่ 0.45 – 300 kg. 
และอีกประมาณ 10% เป็นถงัประเภทอ่ืนๆ เช่น ถงั refrigerant ถงัคลอรีน ถงัแอมโมเนีย ถงัลม ถงัรถโฟลค์ลิฟท ์ถงัรถยนต ์
และถงัอลูมิเนียม โดยในสัดส่วนของถงัแก๊สหุงตม้ 90% นั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ถงั 2 ส่วน (ขนาด 0.45-16 kg.) 
ประมาณ 65-70% และถงั 3 ส่วน (ขนาด 18-300 kg.) ประมาณ 20-25%  

ปี 2567 บริษทัมีสัดส่วนการขายถงัใกลเ้คียงกบัปี 2566 โดย 69% เป็นถงั 2 ส่วน, 23% เป็นถงั 3 ส่วน และอีก 
8% เป็นกลุ่มถงัประเภทอ่ืน  

ตั้งแต่ปลายปี 2563 บริษทัมีนโยบายขยายตลาดถงัใหญ่ 3 ส่วน และกลุ่มถงัประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงมีผูผ้ลิตไดน้้อย
ราย ท าใหบ้ริษทัสามารถเป็นผูน้ าในตลาด และสามารถท าก าไรไดม้ากขึ้นกวา่ถงัขนาดกลางท่ีผูผ้ลิตส่วนใหญ่ในตลาดท า
ได ้ท าใหส้ัดส่วนถงั 2 กลุ่มน้ีเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้มา จากเดิมท่ีประมาณ 20% เป็นมากกวา่ 30% ในปัจจุบนั 

นอกจากน้ีในช่วงปลายปี 2566 บริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เป็นถงัอลูมิเนียม ซ่ึงไดรั้บการรับรองและเร่ิม
ออกจ าหน่ายแลว้ ซ่ึงถงัอลูมิเนียมมีคุณสมบติัเด่น ไดแ้ก่ น ้าหนกัเบา สะดวกต่อการใชง้านและการขนยา้ย ทนต่อการเกิด
สนิมมากกวา่ถงัเหล็กทัว่ไป และเม่ือส้ินอายกุารใชง้านของถงั วสัดุสามารถรีไซเคิลได ้100% ซ่ึงบริษทัคาดวา่จะเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดในอนาคต 

ส าหรับปี 2567 บริษทัมียอดขาย 4,577 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 766 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 20% จาก 3,811 ลา้นบาท 
ในปี 2566 โดยเป็นผลจากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น 20% ส่วนในดา้นราคาขายใกลเ้คียงกบัปี 2566 
 

2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์  

 

โดยปกติยอดขายของบริษทัมากกว่า 90% เป็นการส่งออก และขายในประเทศประมาณ 5-10% ส าหรับปี 
2567 ยอดขายต่างประเทศ 97% และในประเทศ 3% โดยลูกคา้ต่างประเทศประมาณ 70% จะอยูใ่น 2 ทวีปหลกั ไดแ้ก่ North 
America และ Africa และประมาณ 30% กระจายไปในทวีปอ่ืนๆทั่วโลก เช่น Europe, Oceania, Middle East, Asia และ 
South America 
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ในปี 2567 ตลาดหลกัท่ียงัคงเติบโตต่อเน่ืองคือกลุ่มลูกคา้ในแถบอเมริกาเหนือ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 34% 
เป็น 41% ซ่ึงเป็นผลมาจากสถานการณ์สงครามการคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐอเมริกา ท าใหป้ระเทศไทยมีความไดเ้ปรียบจีน 
นอกจากน้ี ตน้ทุนวตัถุดิบเหล็กและค่าแรงในแถบภูมิภาคอเมริกาสูงกว่าประเทศไทยมาก ส่งผลให้ราคาของผลิตภณัฑ์ถงั
แก๊สจากประเทศไทยยงัคงสามารถแข่งขนัไดก้บัผูผ้ลิตในประเทศ 

ตลาดหลกัท่ีส าคญัอีกภูมิภาคหน่ึงไดแ้ก่ ตลาดแอฟริกาท่ียงัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
จาก 23% เป็น 31% ถึงแมว้่าในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2567 ท่ีผ่านมา จะไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุนค่าขนส่งท่ีปรับตวัสูงขึ้น
อยา่งมาก อยา่งไรก็ตามความตอ้งการสินคา้ยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับลูกคา้ในภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น Oceania, Middle East และ South America ถึงแม้ว่าสัดส่วนการขายจะ
ลดลง แต่เม่ือพิจารณาจากปริมาณและมูลค่าการขายแลว้ พบว่าแนวโน้มการเติบโตยงัคงเพิ่มขึ้น ซ่ึงบริษทัยงัคงมีนโยบาย
บุกตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้การรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายไปยงัตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพ เช่น ภูมิภาคอเมริกาใต ้ซ่ึงเร่ิม
แสดงสัญญาณของความตอ้งการท่ีเพิ่มขึ้นในช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมา  

ตลาดในประเทศ ปี 2567 มีสัดส่วนท่ี 3% ลดลงจากปีก่อนท่ี 6% ตลาดในประเทศจะเป็นตลาดท่ีค่อนขา้ง
อ่ิมตวั และลูกคา้ในประเทศส่วนใหญ่เป็นงานประมูล ส่งผลให้ยอดขายเปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่
ละช่วงเวลา 

โดยภาพรวม บริษทัมีนโยบายขยายส่วนแบ่งทางการตลาดไปทัว่ทุกภูมิภาค เพื่อการบริหารจดัการการผลิต 
ให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ ท าให้การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 
นอกจากน้ียงัเป็นการลดความเส่ียงจากลูกคา้รายใหญ่ในทวีปใดทวีปหน่ึง เน่ืองจากลูกคา้ในแต่ละภูมิภาคจะมีความตอ้งการ
สินคา้ในช่วงเวลาท่ีต่างกนั และเพื่อลดความเส่ียงกรณีหากภูมิภาคใดมีปัญหา บริษทัสามารถขายไปยงัภูมิภาคอ่ืนได้ ท าให้
รายไดเ้กิดขึ้นสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

 

2.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2567 บริษทัมีการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น 20% เม่ือเทียบกบัปี 2566 ส่งผลให้อตัราการท าก าไรของ
บริษทักลบัสู่ระดบัปกติ โดยมีอตัราก าไรขั้นต้น 22.5% อตัราผลก าไรจากการด าเนินงาน 15.5% และมีอตัราก าไรสุทธิ 
12.4% โดยภาพรวมอตัราการท าก าไรในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
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1. ปริมาณขายและยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น 20% อตัราการใชก้ าลงัการผลิตท่ี 64% ท าให้ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย
ลดลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ค่าเงินบาทอ่อนลงเลก็นอ้ย ประมาณ 2% 

3. ตน้ทุนวตัถุดิบ (เหลก็) ลดลงประมาณ 15% ตามราคาตลาดโลก 

ดว้ยอตัราการท าก าไรและยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลใหก้ าไรท่ีเป็นตวัเงินเพิ่มขึ้น โดยมีก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้น 54% 
จาก 671 ลา้นบาทในปี 2566 เป็น 1,031 ลา้นบาทในปี 2567 ผลก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 33% จาก 561 ลา้นบาทในปี 
2566 เป็น 748 ลา้นบาทในปี 2567 และมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 61% จาก 371 ลา้นบาทในปี 2566 เป็น 598 ลา้นบาทในปี 2567 
 

2.5   อตัราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดว้ยยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการดีขึ้น ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นจาก 
13.5% ในปี 2566 เป็น 20.6% ในปี 2567 และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) เพิ่มขึ้นจาก 11.8% ในปี 2566 เป็น 
16.9% ในปี 2567 

 



หนา้ 9 ของ 17 
 
 

2.6 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหน้ี  

  

 บริษทัมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง โดยมีอตัราการก่อหน้ีท่ีค่อนขา้งต ่าไม่เกิน 1 เท่า โดยในอดีตท่ีผ่านมา บริษทัมี
อตัราการก่อหน้ี (IBD/Equity) อยู่ท่ี 0.1-0.5 เท่ามาโดยตลอด ภาระหน้ีทั้งหมดอยู่ในก าหนดระยะเวลาช าระหน้ีตามปกติ 
และเป็นหน้ีสินจากการใชทุ้นหมุนเวียนทั้งส้ิน ไม่มีภาระหน้ีเงินกูร้ะยะยาว 

 ในปี 2567 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (IBD/Equity) ลดลง จาก 0.2 เท่าในปี 2566 เหลือ 0.1 เท่า
ในปี 2567 และอตัราหน้ีสินต่อการท าก าไร (IBD/EBITDA) ลดลงจาก 1.3 เท่าในปี 2566 เหลือ 0.5 เท่าในปี 2567 เป็นผล
จากผลประกอบการท่ีดีขึ้น ท าใหบ้ริษทัเร่งน าเงินสดส่วนเกินไปช าระหน้ี เพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงิน จากอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาดท่ีมีแนวโนม้สูงขึ้นต่อเน่ือง 

 ตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้นเกิดจากการเติบโตของยอดขาย ซ่ึงส่งผลให้ความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีสูงขึ้น ท าใหต้น้ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 19 ลา้นบาทในปี 2566 เป็น 31 ลา้น
บาทในปี 2567 และส่งผลต่อเน่ืองถึงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียท่ีลดลงจาก 29 เท่า ในปี 2566 เหลือ 24.2 
เท่า ในปี 2567 ถึงแมผ้ลประกอบการโดยรวมจะดีขึ้นจากปีก่อน 

 เลขาฯแจ้งท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า หากผูถื้อหุ้นต้องการรับทราบขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก 56-1 e-One 
Report ท่ีไดแ้นบ QR Code ไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น หรือสามารถเขา้ไปดูคลิปบนัทึกภาพการรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2567 ท่ีบริษัทได้ร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน” (Opportunity day) 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 20 
สิงหาคม 2567 และเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2568 หรือ ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัในงวดอ่ืนๆไดห้ลายช่องทาง ไดแ้ก่ 

 1. เวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี www.smpcplc.com > นกัลงทุนสัมพนัธ์ > เอกสารน าเสนอขอ้มูล  

 2. เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี www.set.or.th > บริการ > บริการส าหรับบริษทัจดทะเบียน  

คลิกท่ีหวัขอ้ Opportunity day และ Search ค าวา่ SMPC 

 3. www.youtube.com >  Search ค าวา่ SMPC Opportunity day 

 มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ดงัน้ี 

http://www.youtube.com/
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 นางสาวรุจิรา เมธาณฐัสกุล ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ถามวา่  

 1. ค าถาม: ทางผูบ้ริหารมีความคิดเห็นหรือความกงัวลเก่ียวกบันโยบายกีดกนัทางการคา้ของสหรัฐอเมริกา
อยา่งไรบา้ง และจะมีผลกระทบต่อการคา้ขายของบริษทัในลกัษณะใดบา้ง 

 ค าตอบ: นางปัทมา เลา้วงษ์ กรรมการ แจง้ว่าบริษทัไดรั้บทราบข่าวเก่ียวกบันโยบายกีดกนัทางการคา้ของ
ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 12 มีนาคม 2568 ท่ีผา่นมา โดยในช่วง
แรกบริษทัมีความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อยอดขายของบริษทั แต่จากการพิจารณาพบว่า เน่ืองจากนโยบาย
น้ีไดถู้กน ามาใชก้บัทุกประเทศท่ีส่งออกสินคา้สู่สหรัฐอเมริกา ท าใหก้ารเปรียบเทียบระหวา่งบริษทักบัคู่แข่งในตลาดไม่พบ
ขอ้ไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบท่ีชดัเจน 

 ในส่วนของตน้ทุนการผลิต บริษทัมีความมัน่ใจว่าเราสามารถแข่งขนัไดท้ั้งกบัผูผ้ลิตในสหรัฐอเมริกาและ
ผูผ้ลิตจากประเทศอ่ืน ๆ โดยจากยอดค าสั่งซ้ือจากลูกคา้สหรัฐอเมริกาท่ียงัคงมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง เป็นหลกัฐานยนืยนัวา่เรา
สามารถรับมือกบันโยบายเร่ืองภาษีการน าเขา้ (Import Tariff) ได ้

 ทั้งน้ี บริษทัไม่ได้เพิกเฉยในเร่ืองดังกล่าว และได้ด าเนินการประสานงานกับกระทรวงพาณิชยเ์พื่อหารือ
เก่ียวกบัแนวทางในการเจรจาหรือด าเนินการใดๆ ท่ีจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากนโยบายของสหรัฐอเมริกาในส่วนน้ีได ้

 2. ค าถาม: ความแข็งแรงทนทานของถงัอลูมิเนียมเม่ือเทียบกบัถงัเหล็กแบบเดิมมีความแตกต่างกนัอย่างไร  
และปัจจุบนัถงัอลูมิเนียมถูกจ าหน่ายไปยงัตลาดใดบา้ง แนวโนม้ยอดขายในอนาคตเป็นอยา่งไร 

 ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ แจง้ว่า ความแข็งแรงของถงัอลูมิเนียมและถงัเหล็กมีคุณสมบติั
ใกล้เคียงกันในทางเทคนิค แต่ถงัอลูมิเนียมมีราคาสูงกว่าถงัเหล็ก เน่ืองจากต้นทุนวตัถุดิบท่ีแพงกว่าประมาณ 7 -8 เท่า 
อย่างไรก็ตาม อตัราการท าก าไรของถงัอลูมิเนียมค่อนขา้งสูง โดยปัจจุบนัถงัอลูมิเนียมถูกจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ประจ าซ่ึง
ส่วนใหญเ่ป็นถงัโฟลค์ลิฟท ์ใชใ้นอุตสาหกรรม เน่ืองจากถงัอลูมิเนียมมีน ้าหนกัเบากวา่ถงัเหล็กประมาณ 3 เท่า 

 นอกจากน้ี นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ เสริมว่า ในส่วนของแนวโน้มยอดขายมีทิศทางท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
แมว้่าปริมาณการสั่งซ้ือถงัอลูมิเนียมจะยงัไม่สามารถเทียบเคียงกบัถงัเหล็กได ้เน่ืองจากราคาขายท่ีสูงกว่าจากตน้ทุนท่ีแพง
กวา่ ถงัอลูมิเนียมจึงมกัถูกใชโ้ดยกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชถ้งัน ้าหนกัเบา แต่ยงัคงมีแนวโน้มท่ียอดขายจะเติบโตขึ้น
ในอนาคต 

 ไม่มีขอ้ซักถามเพิ่มเติมจากท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2567
โดยในวาระน้ีไม่มีการลงมติ 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2567 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 

 เลขาฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2567 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ซ่ึงไดผ้า่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ โดยรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่
งบการเงินไดจ้ดัท าขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินประจ าปี 2567 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 เป็นงบการเงินของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 356,584,404 100.0000 
ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 

 เลขาฯไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัแผนการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในปี 2567 บริษทัฯ มีก าไรส าหรับปีทั้งส้ิน 597,552,877.64
บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของ
บริษทัฯ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ จึงเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.67 บาท ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ส าหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท ท่ี
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2567 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 
2567  ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 144,586,710 บาท โดยอตัรา
การจ่ายปันผลน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลท่ีบริษทัระบุ  

 โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

 ทั้งน้ีจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 เมษายน 2568 ซ่ึงจะ
จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2568 

 นอกจากน้ี ยงัได้แสดงขอ้มูลประวติัการจ่ายเงินปันผล 5 ปี ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบนั เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพ้ิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2567 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 356,584,404 100.0000 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 เลขาฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ม.71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 17 ก าหนดให้ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึง
ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการ
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีน้ีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
 

ช่ือ ประเภทกรรมการ จ านวนปีท่ีด ารง
ต าแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั

ในปี 2567 
1. นายสุรศกัด์ิ เอบิสิริสุข - กรรมการ 

- ประธานกรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั) 

30 ปี 83% 

2. นายทยัดี วิศวเวช - กรรมการ 28 ปี 100% 

3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์
 

- กรรมการ 

(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั) 

3 ปี 100% 

 

  โดยเลขาฯไดแ้จง้ว่า ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
รายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ 
ตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน – 15 ธนัวาคม 2567  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่าน
ใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสรรหา ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 จึง
เสนอให้เลือกกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านการพิจารณาตามกระบวนการท่ีบริษทัก าหนด และมีคุณสมบติัเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ทรงคุณวุฒิในดา้นต่างๆ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาเป็นประโยชน์ต่อบริษทั อีกทั้งไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการของบริษทั นอกจากน้ียงัไดพ้ิจารณาคุณสมบติั ความรู้ ความช านาญของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 ทั้งน้ีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น โดยการประชุมไดจ้ดัให้มีการพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล และกรรมการท่ีเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปี 2568 ไดง้ดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง  



หนา้ 13 ของ 17 
 
 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และไดแ้จง้ผลคะแนนให้ท่ีประชุม
ทราบเป็นรายบุคคล โดยท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

ช่ือ – นามสกุล เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 

(ต าแหน่ง) คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 

1. นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข 
(กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั
บริษทั) 

356,059,721 100.0000 - - 524,683 - 

2. นายทยัดี วิศวเวช 
(กรรมการ) 

336,952,451 100.0000 - - 19,631,953 - 

3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์
(กรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผูกพนับริษทั) 

299,549,165 100.0000 - - 57,035,239 - 

 
เป็นผลใหปี้ 2568 คณะกรรมการบริษทัมีทั้งหมด 9 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

2. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

3. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ รองประธานกรรมการ 

4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 

5. นายทยัดี  วิศวเวช กรรมการ 

6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์ กรรมการ 

7. นายธนฑิต เจริญจนัทร์ กรรมการอิสระ 

8. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระ 

9. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการอิสระ 

โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 เป็นตน้ไป  
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 
 เลขาฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ .ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 
ก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21 ไดก้ าหนดใหก้รรมการ
มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา โดยการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2568 ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 
โดยพิจารณาจากหน้าท่ี บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมารวมถึงการขยายตวัของบริษทัฯ การประมาณ
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การผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อ่ืนท่ีมีขนาดธุรกิจ
ใกลเ้คียงกนัหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั ท่ีรวบรวมโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2567 (ฉบบัล่าสุด) 
พบว่ามีอตัราท่ีสมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงได้กับบริษทัอ่ืนในตลาด และเพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมีความรู้
ความสามารถ โดยในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุม ทั้งน้ีบริษทัไดแ้สดงค่าตอบแทนยอ้นหลงั เพ่ือประกอบการพิจารณา ดงัน้ี  

 ปี 2568 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560-2567 

(8 ปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการ (ลา้นบาท/ปี) ไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี ไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี 

จ านวนกรรมการ (ท่าน) 9 ท่าน 9 ท่าน 

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 เป็นตน้ไป) ดงัน้ี                                                                   

ต าแหน่ง ปี 2568 
(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

ปี 2567 
 

 ค่าตอบแทนราย
เดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

1. คณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ 60,000 10,000 60,000 10,000 

ประธานกรรมการบริหาร 60,000 10,000 60,000 10,000 

กรรมการบริหาร 40,000 10,000 40,000 10,000 

กรรมการ 10,000 10,000 10,000 10,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 30,000 10,000 30,000 10,000 

กรรมการ 25,000 10,000 25,000 10,000 

3. คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 
(คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและพฒันาความยัง่ยืน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 
ประธาน/กรรมการท่ีมิใช่

ผูบ้ริหาร  
 
- 

 
10,000 

(กรรมการบริหารและ/หรือ
ผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ีย
ประชุมในการประชุม
คณะกรรมการชุดยอ่ย) 

 
- 

 
10,000 

(กรรมการบริหารและ/หรือ
ผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ีย
ประชุมในการประชุม
คณะกรรมการชุดยอ่ย) 

 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษทัไดรั้บสิทธิคุม้ครองตาม
การประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ ท่ีวงเงินรวมสูงสุด 100 ลา้นบาท 
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 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2568 รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท/ปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 356,522,804 100.0000 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 

 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2568 

 เลขาฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ม.120 
ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และ
โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพ้ิจารณาจากผลงานท่ีผา่นมาของผูส้อบบญัชีและเปรียบเทียบกบั
ผูส้อบบญัชีรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งให ้
 1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ ์  เลขทะเบียน 5216  หรือ  
 2. นางสาวลกัษมี ดีตระกูลวฒันผล   เลขทะเบียน 9056  หรือ  
 3. นางสาวเกษณี สระทองพูล   เลขทะเบียน 9262  หรือ  
 4. นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์  เลขทะเบียน 9919 
แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2568 ซ่ึงนางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแลว้ 5 ปี ระหวา่งปี 2563-2567 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน) เป็นวงเงิน
รวมไม่เกิน 1,590,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นห้าแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จ านวน 100,000 บาท หรือ 6.7% ตาม
อตัราเงินเฟ้อ และปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตวัของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าอตัราดังกล่าวเป็นอตัราท่ี
เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีมีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีบริษทัไดแ้สดง
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 
 

 
 

2568 
 (เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

2567 
 

2566 2565 

ค่าสอบบญัชี (บาท/ปี) 1,590,000 1,490,000 1,425,000 1,380,000 

เพิ่มขึ้น (บาท) 100,000 65,000 45,000 45,000 

เพิ่มขึ้น (%) 6.7% 4.6% 3.3% 3.4% 

ผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม 

 

 

1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ ์ 
2. นางสาวลกัษมี ดีตระกูลวฒันผล  
3. นางสาวเกษณี สระทองพูล  
4. นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์

นางสาวศรัณญา 
อคัรมหาพาณิชย ์

นางสาวศรัณญา 
อคัรมหาพาณิชย ์

 

นางสาวศรัณญา 
อคัรมหาพาณิชย ์

 

บริษทัผูส้อบบญัชี บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
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 โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอและบริษทัแกรนทธ์อนตนั จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 ไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพ้ิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตาม
รายช่ือท่ีเสนอข้างต้น แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2568 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน  1,590,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นห้าแสนเกา้หม่ืนบาทถ้วน) 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 356,522,804 100.0000 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติแก้ไขดวงตราของบริษัทและแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

 เลขาฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 11 (3) 
ก าหนดให้บริษทัตอ้ง “แสดงช่ือบริษทัไวใ้นดวงตรา (ถา้มี)” และตอ้งเป็นช่ือท่ีตรงกบัช่ือท่ีไดจ้ดทะเบียนต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ โดยจะแสดงช่ือเป็นอกัษรภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได ้อยา่งไรก็ตามดวงตราของบริษทัปัจจุบนัแสดง
เพียงอกัษรย่อ “SMPC” ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัดงักล่าว จึงเสนอให้ด าเนินการแกไ้ขและเปล่ียนแปลงดวงตรา
ของบริษทั พร้อมทั้งแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั “ขอ้ 53. ตราของบริษทัให้ใชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้” ให้สอดคลอ้งกนั โดยดวง
ตราของบริษทัมีการแกไ้ข ดงัน้ี 

 
 โดยในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพ้ิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแกไ้ขดวงตราของบริษทัและ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัให้สอดคลอ้งกนั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 



หนา้ 17 ของ 17 
 
 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 356,522,804 100.0000 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา   

 ไม่มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมจากท่ีประชุม เลขาฯไดเ้ชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม 

 ประธานฯไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน ท่ีปรึกษา และผูส้อบบญัชี ท่ีสละเวลามาร่วมการประชุม และกล่าว
ปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.33 น. 

  

 

 

            …………………………………….                                ………………………………………. 

           (นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์)                                (นายวินยั วิทวสัการเวช)  

         เลขานุการบริษทั                                ประธานท่ีประชุม 
 
 


